

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง” โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง กับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ ของเกษตรกร โดยจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ทำสวนยางพาราจำนวน 176 คน (ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช ปี 2552) ซึ่งผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของหน้าครัวเรือน หรือตัวแทนของเกษตรกรในครัวเรือน

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความสำคัญในการตัดสินใจของเกษตรกรชาวสวนยางพารา และปัญหาอุปสรรคในการปลูกยางพาราของเกษตรกร

ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน

สรุปผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (หน้าครัวเรือน หรือตัวแทนของเกษตรกรในครัวเรือน)

ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เกษตรกรผู้ทำสวนยางพาราเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเกษตรกรส่วนมากมีสถานภาพที่สมรสแล้ว และสถานภาพที่น้อยที่สุดคือสถานภาพหม้าย โดยส่วนมากอยู่ในกลุ่มอายุ 30 ปีขึ้นไปและมีกลุ่มมากกว่า 60 ปีขึ้นไปน้อยที่สุด ในขณะที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4, มัธยมศึกษาตอนต้น และอื่น ๆ เป็นส่วนใหญ่และระดับต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 4 น้อยที่สุด มีรายได้เฉลี่ย 10,000 - 20,000 บาทต่อเดือนเป็นส่วนมาก และมากกว่า 30,000 บาทต่อเดือนน้อยที่สุด

ข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญในการตัดสินใจของเกษตรกรชาวสวนยางพารา และปัญหา

อุปสรรคในการปลูกยางพาราของเกษตรกร

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยองพบว่า ภาพรวมของความคิดเห็นของเกษตรกรต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพารา อยู่ในระดับมาก และเมื่อจำแนกรายด้านมีรายละเอียดดังนี้

ปัจจัยด้านกายภาพ อยู่ในระดับมาก เป็นอันดับที่ 1

ปัจจัยด้านชีวภาพ อยู่ในระดับมาก เป็นอันดับที่ 2

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม อยู่ในระดับมาก เป็นอันดับที่ 3

ปัจจัยด้านส่งเสริม/ สื่อสาร อยู่ในระดับน้อย เป็นอันดับที่ 4

จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพารา จะมีในเรื่องของปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมและปัจจัยด้านส่งเสริม/สื่อสารจึงเป็นปัจจัยที่เกษตรกรได้ให้ความสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพารา โดยจะให้ความสำคัญเป็นลำดับท้าย ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรไม่ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องของปัจจัยด้านส่งเสริม/ สื่อสารและปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม เพราะว่าเกษตรกรได้มุ่งเน้นไปในเรื่องของปัจจัยด้านกายภาพ และเรื่องของปัจจัยด้านชีวภาพ เนื่องจากมีผลการเพิ่มผลผลิตของน้ำยาง ฉะนั้นจึงจะเห็นได้ว่า เกษตรกรที่ชาวสวนยางพารา มุ่งไปที่เรื่องของปัจจัยด้านกายภาพทำให้เกิดผลตอบแทนเพิ่มขึ้น เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น โดยได้ผลตอบแทนจากการลงทุนทำสวนยางพารา

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้านเศรษฐกิจและสังคมพบว่า ภาพรวมของความคิดเห็น

เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้านเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในระดับมาก และเมื่อจำแนกรายชื่อมีรายละเอียดดังนี้

ราคายางพาราดี เกษตรกรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนทำสวนยางพาราอยู่ในระดับมากที่สุด และได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับที่ 1

เงินทุนต่อการปลูกยางพารา เกษตรกรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนทำสวนยางพาราอยู่ในระดับมากที่สุด และได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับที่ 2

จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่า ด้านเศรษฐกิจและสังคมจะมีในเรื่องของราคาผลผลิตของพืชชนิดเดิมที่ปลูก และการทำสวนยางพาราได้มีการกู้เงินมาใช้เพื่อการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร แล้วมีผลกระทบ ทำให้เกิดภาระหนี้สิน จึงเป็นปัจจัยที่เกษตรกร ได้ให้ความสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพารา โดยจะให้ความสำคัญเป็นลำดับท้าย ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรไม่ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องของภาระหนี้สินและราคาผลผลิตของพืชชนิดเดิมมากนัก เพราะว่าเกษตรกรได้มุ่งเน้นไปในเรื่องของราคายางพาราที่มีราคาสูงขึ้นนั้นมากกว่า และเรื่องของเงินลงทุนที่ใช้ในการปลูกยางพารา ฉะนั้นจึงจะเห็นได้ว่า เกษตรกรที่ทำสวนยางพารามุ่งไปที่เรื่องของรายได้ที่ทำให้เกิดผลตอบแทนที่สูงขึ้น และสามารถนำเงินที่ได้จากการขายผลผลิตของยางไปใช้หนี้สินได้ จึงทำให้ภาระหนี้สินลดลง จึงทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น โดยได้ผลตอบแทนจากการลงทุนทำสวนยางพารา

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้านกายภาพพบว่า ภาพรวมของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้านกายภาพอยู่ในระดับมาก และเมื่อจำแนกรายชื่อมีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะของดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน เกษตรกรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนทำสวนยางพาราอยู่ในระดับมากที่สุด และได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับที่ 1

สภาพพื้นที่ปลูกยางพาราของท่าน/ ความสะดวก เกษตรกรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนทำสวนยางพาราอยู่ในระดับมาก และได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับที่ 2

จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่า ด้านกายภาพจะมีในเรื่องของระยะทางระหว่างที่พักไปสวนยางพารา และปริมาณน้ำฝน ปริมาณความชื้น จึงเป็นปัจจัยที่เกษตรกร ได้ให้ความสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพารา โดยจะให้ความสำคัญเป็นลำดับท้าย ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรไม่ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องของฝนและปริมาณน้ำฝน ปริมาณความชื้น และระยะทางระหว่าง

ที่พักไปสวนยางพารา เพราะว่าเกษตรกรได้มุ่งเน้นไปในเรื่องของลักษณะของดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน และสภาพพื้นที่ปลูกยางพาราของท่าน/ ความสะดวก ฉะนั้นจึงจะเห็นได้ว่าเกษตรกรที่ทำสวนยางพารามุ่งไปที่เรื่องของลักษณะของดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน และสภาพพื้นที่ที่มีความสะดวกมากกว่า เพื่อให้ได้ผลผลิตของยางนั้นสูงขึ้น

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้านชีวภาพพบว่า ภาพรวมของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้านชีวภาพอยู่ในระดับมาก และเมื่อจำแนกรายชื่อมีรายละเอียดดังนี้

พันธุ์ยางพาราที่ท่านใช้ปลูก เกษตรกรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนทำสวนยางพาราอยู่ในระดับมากที่สุด และได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับที่ 1

ระยะเวลาปลูกยางพารา เกษตรกรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนทำสวนยางพาราอยู่ในระดับมากที่สุด และได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับที่ 2

จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่า ด้านชีวภาพจะมีในเรื่องของการบำรุง ดูแลรักษาสวนยางพารา และวิธีการป้องกันกำจัด โรคแมลง จึงเป็นปัจจัยที่เกษตรกรได้ให้ความสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพารา โดยจะให้ความสำคัญเป็นลำดับท้าย ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรไม่ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องของวิธีการป้องกันกำจัด โรคแมลงและการบำรุงดูแลรักษาสวนยางพารา เพราะว่าเกษตรกรได้มุ่งเน้นไปในเรื่องของพันธุ์ยางพาราที่นำมาใช้ปลูกและเรื่องของระยะเวลาปลูกยางพารา ฉะนั้นจึงจะเห็นได้ว่า เกษตรกรที่ทำสวนยางพารามุ่งไปที่เรื่องของพันธุ์ของยางพาราที่นำมาใช้ปลูก เพราะพันธุ์ยางพาราที่นำมาใช้ปลูกเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่ดี เพราะว่าการที่ได้ต้นกล้าที่แข็งแรงทนต่อสภาพแวดล้อมและทนต่อโรค จึงทำให้เกษตรกรลดความกังวลลงไปได้ เกษตรกรจึงต้องพิจารณาพันธุ์ยางหรือกล้ายางให้ดีจึงจะได้ผลผลิตของน้ำยางที่ดีด้วย

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้านส่งเสริม/ สื่อสารพบว่า ภาพรวมของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้านส่งเสริม/ สื่อสารอยู่ในระดับน้อย และเมื่อจำแนกรายชื่อมีรายละเอียดดังนี้

การติดต่อและรับบริการจากหน่วยงานส่งเสริมที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนทำสวนยางพาราอยู่ในระดับน้อย และได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับที่ 1

การได้รับข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยางพารา เกษตรกรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนทำสวนยางพาราอยู่ในระดับน้อย และได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับที่ 2

จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่า ด้านส่งเสริม/ สื่อสารจะมีในเรื่องของการฝึกอบรม และ การศึกษาดูงานด้านเกษตรจึงเป็นปัจจัยที่เกษตรกรได้ให้ความสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจในการ ลงทุนทำสวนยางพารา โดยจะให้ความสำคัญเป็นลำดับท้าย ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรไม่ได้ให้ ความใส่ใจต่อเรื่องของการศึกษาดูงานด้านเกษตรและการฝึกอบรม เพราะว่าเกษตรกรได้มุ่งเน้นไป ในเรื่องของการติดต่อและรับบริการจากหน่วยงานส่งเสริมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนจาก การได้รับการสนับสนุนเรื่องเงินทุนสงเคราะห์จากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อทำการขยายในส่วนของ การเพิ่มผลผลิต และทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้น

ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปลูกยางพารา ของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ ในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยองพบว่า เกษตรกรมีระดับการตัดสินใจในการลงทุนที่มีปัญหาและอุปสรรคในการปลูกยางพาราอยู่ในระดับ มาก และเมื่อจำแนกรายด้านมีรายละเอียดดังนี้

ด้านปัญหาการจำหน่ายยางพารา อยู่ในระดับมาก เป็นอันดับที่ 1

ด้านปัญหาการส่งเสริมการปลูกยางพารา อยู่ในระดับมาก เป็นอันดับที่ 2

ด้านปัญหาการดูแลรักษา อยู่ในระดับมาก เป็นอันดับที่ 3

ด้านปัญหาการเตรียมพื้นที่และการปลูก อยู่ในระดับน้อย เป็นอันดับที่ 4

ด้านปัญหาการเปิดหน้ายาง (การกรีดยาง) อยู่ในระดับ เป็นอันดับที่ 5

ด้านปัญหาสภาพพื้นที่ปลูกยางพารา อยู่ในระดับ เป็นอันดับที่ 6

จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกยางพารา ของปัจจัยที่มีผลต่อ การตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง พบว่าจะมีในเรื่องของปัญหาการเปิดหน้ายาง (การกรีดยาง) และปัญหาสภาพพื้นที่ปลูกยางพารา เป็นปัจจัยที่เกษตรกร ได้ให้ความสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพารา โดยจะให้ ความสำคัญเป็นลำดับท้าย ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรไม่ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องของปัญหา สภาพพื้นที่ปลูกยางพาราและปัญหาการเปิดหน้ายาง (การกรีดยาง) เพราะว่าเกษตรกรได้มุ่งเน้นไป ในเรื่องของการจำหน่ายยางพารา และเรื่องของการส่งเสริมการปลูกยางพารา ฉะนั้น จึงจะเห็นได้ว่า เกษตรกรที่ทำสวนยางพารามุ่งไปที่เรื่องของปัญหาการจำหน่ายยางพารา และปัญหา การส่งเสริมการปลูกยางพาราก็เพราะว่าราคายางมีความผันผวนตลอดเวลาไม่มีความแน่นอน เกษตรกรชาวบ้านจึงมีความต้องการให้ทางภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือทั้งการควบคุมราคายาง พร้อมทั้ง มีการสนับสนุนเงินทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เพื่อที่ทำให้ได้ผลตอบแทน เพื่อทำให้คุณภาพชีวิต ของเกษตรกรดีขึ้น โดยได้ผลตอบแทนจากการลงทุนทำสวนยางพารา

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้านปัญหาและอุปสรรคในการปลูกยางพารา ของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยองพบว่า เกษตรกรมีระดับการตัดสินใจในการลงทุนที่มีปัญหาและอุปสรรคในการปลูกยางพาราอยู่ในระดับมาก และเมื่อจำแนกรายด้านมีรายละเอียดดังนี้

ด้านปัญหาการจำหน่ายยางพารา พบว่า เกษตรกรมีปัญหาในเรื่องของการจำหน่ายยางพารา อยู่ในระดับมาก และได้ให้ความสำคัญของปัญหาเป็นอันดับที่ 1

ด้านปัญหาการส่งเสริมการปลูกยางพารา พบว่า เกษตรกรมีปัญหาในเรื่องของการส่งเสริมการปลูกยางพารา อยู่ในระดับมาก และได้ให้ความสำคัญของปัญหาเป็นอันดับที่ 2

จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกยางพารา ของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง พบว่าจะมีในเรื่องของปัญหาการเปิดหน้ายาง (การกรีดยาง) และปัญหาสภาพพื้นที่ปลูกยางพารา เป็นปัจจัยที่เกษตรกร ได้ให้ความสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพารา โดยจะให้ความสำคัญเป็นลำดับท้าย ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เกษตรกร ไม่ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องของปัญหาสภาพพื้นที่ปลูกยางพาราและปัญหาการเปิดหน้ายาง (การกรีดยาง) เพราะว่าเกษตรกรได้มุ่งเน้นไปในเรื่องของปัญหาการจำหน่ายยางพารา และเรื่องของปัญหาการส่งเสริมการปลูกยางพารา ฉะนั้นจึงจะเห็นได้ว่า เกษตรกรที่ทำสวนยางพารามุ่งไปที่เรื่องของปัญหาการจำหน่ายยางพารา และปัญหาการส่งเสริมการปลูกยางพาราก็เพราะว่าราคายางมีความผันผวนตลอดเวลาไม่มีความแน่นอน เกษตรกรชาวบ้านจึงมีความต้องการให้ทางภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือทั้งการควบคุมราคายาง พร้อมทั้งมีการสนับสนุนเงินทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เพื่อที่ทำให้ได้ผลตอบแทน เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น โดยได้ผลตอบแทนจากการลงทุนทำสวนยางพารา

ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้านปัญหาสภาพพื้นที่ปลูกยางพาราพบว่า ภาพรวมของปัญหาและอุปสรรคในการปลูกยางพาราของเกษตรกร ด้านสภาพพื้นที่ปลูกยางพาราอยู่ในระดับน้อยที่สุด และเมื่อจำแนกรายข้อมีรายละเอียดดังนี้

ความสะดวกของเส้นทางคมนาคม พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในความสะดวกของเส้นทางคมนาคมเพื่อใช้ในการลงทุนทำสวนยางพารา เกษตรกรจึงมีปัญหาในเรื่องความสะดวกของเส้นทางคมนาคม อยู่ในระดับน้อยที่สุด และได้ให้ความสำคัญของปัญหาเป็นอันดับที่ 1

ปริมาณความชื้น พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องปริมาณความชื้นเพื่อใช้ในการลงทุนทำสวนยางพารา เกษตรกรจึงมีปัญหในเรื่องปริมาณความชื้น อยู่ในระดับน้อยที่สุด และได้ให้ความสำคัญของปัญหาเป็นอันดับที่ 2

จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่า ด้านปัญหาสภาพพื้นที่ปลูกยางพารา จะมีในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของดิน และลักษณะของพื้นที่ซึ่งเป็นปัญหาที่เกษตรกรได้ให้ความสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพารา โดยจะให้ความสำคัญเป็นลำดับท้าย ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรไม่ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องของลักษณะของพื้นที่และความอุดมสมบูรณ์ของดินมากนัก เพราะว่าเกษตรกรได้มุ่งเน้นไปในเรื่องของความสะดวกของเส้นทางการคมนาคมและปริมาณความชื้น ฉะนั้นจึงจะเห็นได้ว่า เกษตรกรที่ทำสวนยางพารามุ่งไปที่เรื่องของความสะดวกของเส้นทางการคมนาคมเพื่อลดระยะเวลาในการเดินทาง เพราะเมื่อระบบขนส่งที่มีความสะดวกมาก และมีถนนที่ดีก็ยอมทำให้การขนส่งผลผลิตของยางเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร คำบสนินข้อ อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง ด้านปัญหาการเตรียมพื้นที่และการปลูกยางพาราพบว่า ภาพรวมของปัญหาและอุปสรรคในการปลูกยางพาราของเกษตรกร ด้านปัญหาการเตรียมพื้นที่และการปลูกอยู่ในระดับน้อย และเมื่อจำแนกรายข้อมีรายละเอียดดังนี้

การเลือกดินพันธุ์ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการเลือกดินพันธุ์เพื่อใช้ในการลงทุนทำสวนยางพารา เกษตรกรจึงมีปัญหในเรื่องการเลือกดินพันธุ์ อยู่ในระดับมาก และได้ให้ความสำคัญของปัญหาเป็นอันดับที่ 1

ความเพียงพอของแรงงาน พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องความเพียงพอของแรงงานเพื่อใช้ในการลงทุนทำสวนยางพารา เกษตรกรจึงมีปัญหในเรื่องความเพียงพอของแรงงาน อยู่ในระดับน้อย และได้ให้ความสำคัญของปัญหาเป็นอันดับที่ 2

จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่า ด้านปัญหาการเตรียมพื้นที่และการปลูก จะมีในเรื่องของความพร้อมของเครื่องทุ่นแรง และการควบคุมการระบายน้ำซึ่งเป็นปัญหาที่เกษตรกรได้ให้ความสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพารา โดยจะให้ความสำคัญเป็นลำดับท้าย ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรไม่ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องของการควบคุมการระบายน้ำและความพร้อมของเครื่องทุ่นแรง เพราะว่าเกษตรกรได้มุ่งเน้นไปในเรื่องของการเลือกดินพันธุ์ยางพาราที่จะนำมาปลูก และเรื่องของความเพียงพอของแรงงาน ฉะนั้นจึงจะเห็นได้ว่า เกษตรกรที่ทำสวนยางพารามุ่งไปที่เรื่องของการเลือกดินพันธุ์ยางพาราเพราะจะทำให้ได้ผลผลิตของน้ำยางได้มาก ๆ และทำให้มีผลตอบแทนที่ดี

ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้านปัญหาการดูแลรักษาพบว่า ภาพรวมของปัญหาและอุปสรรคในการปลูกยางพาราของเกษตรกร ด้านปัญหาการดูแลรักษาอยู่ในระดับน้อย และเมื่อจำแนกรายชื่อมีรายละเอียดดังนี้

การใส่ปุ๋ยและฉีดพ่นสารเคมี พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการใส่ปุ๋ยและฉีดพ่นสารเคมีเพื่อใช้ในการลงทุนทำสวนยางพารา เกษตรกรจึงมีปัญหาในเรื่องการใส่ปุ๋ยและฉีดพ่นสารเคมีอยู่ในระดับมาก และได้ให้ความสำคัญของปัญหาเป็นอันดับที่ 1

ความรู้และประสบการณ์ในการดูแล/ ไร่ปุ๋ย/ สารเคมี พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องความรู้และประสบการณ์ในการดูแล/ ไร่ปุ๋ย/ สารเคมี เพื่อใช้ในการลงทุนทำสวนยางพารา เกษตรกรจึงมีปัญหาในเรื่องความรู้และประสบการณ์ในการดูแล/ ไร่ปุ๋ย/ สารเคมี อยู่ในระดับน้อย และได้ให้ความสำคัญของปัญหาเป็นอันดับที่ 2

จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่า ด้านปัญหาการดูแลรักษา จะมีในเรื่องของการป้องกันกำจัดโรค และการป้องกันกำจัดวัชพืช ซึ่งเป็นปัญหาที่เกษตรกร ได้ให้ความสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพารา โดยจะให้ความสำคัญเป็นลำดับท้าย ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรไม่ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องของการป้องกันกำจัดวัชพืชและการป้องกันกำจัดโรคเพราะว่าเกษตรกรได้มุ่งเน้นไปในเรื่องของการใส่ปุ๋ยและฉีดพ่นสารเคมี และเรื่องของความรู้และประสบการณ์ในการดูแล/ ไร่ปุ๋ย/ สารเคมี และความพร้อมของแรงงานในการดูแลรักษา ฉะนั้นจึงจะเห็นได้ว่า เกษตรกรที่ทำสวนยางพารามุ่งไปที่เรื่องของการใส่ปุ๋ยและฉีดพ่นสารเคมี เพราะจะทำให้ต้นของยางพาราเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นและสามารถให้ผลผลิตน้ำยางได้มากขึ้นจึงจะทำให้ได้ผลตอบแทนขึ้นมากเพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น

ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้านปัญหาการเปิดหน้ายาง (การกรีดยาง) พบว่า ภาพรวมของปัญหาและอุปสรรคในการปลูกยางพาราของเกษตรกร ด้านปัญหาการเปิดหน้ายาง (การกรีดยาง) อยู่ในระดับน้อย และเมื่อจำแนกรายชื่อมีรายละเอียดดังนี้

การคัดคุณภาพยางด้วย (ขี้ยาง) พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการคัดคุณภาพยางด้วย (ขี้ยาง) เพื่อใช้ในการลงทุนทำสวนยางพารา เกษตรกรจึงมีปัญหาในเรื่องการคัดคุณภาพยางด้วย (ขี้ยาง) อยู่ในระดับน้อย และได้ให้ความสำคัญของปัญหาเป็นอันดับที่ 1

คุณภาพน้ำยางดิบ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องคุณภาพน้ำยางดิบเพื่อใช้ในการลงทุนทำสวนยางพารา เกษตรกรจึงมีปัญหาในเรื่องคุณภาพน้ำยางดิบ อยู่ในระดับน้อย และได้ให้ความสำคัญของปัญหาเป็นอันดับที่ 2

จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่า ด้านปัญหาการเปิดหน้ายาง (การกรีดยาง) จะมีในเรื่องของความพร้อมของอุปกรณ์กรีดยาง และความรู้และประสบการณ์ในการกรีดยางซึ่งเป็นปัญหาที่เกษตรกรได้ให้ความสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพารา โดยจะให้ความสำคัญเป็นลำดับท้าย ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรไม่ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องของความรู้และประสบการณ์ในการกรีดยาง และความพร้อมของอุปกรณ์กรีดยางเพราะว่าเกษตรกรได้มุ่งเน้นไปในเรื่องของราคาคัดคุณภาพยางถ้วย (ขี้ยาง) นั้นมากกว่า และเรื่องของคุณภาพน้ำยางดิบ ฉะนั้นจึงจะเห็นได้ว่า เกษตรกรที่ทำสวนยางพารา มุ่งไปที่เรื่องของราคาคัดคุณภาพยางถ้วย (ขี้ยาง) มากกว่าซึ่งจะทำให้ได้ผลตอบแทนมากขึ้น ก็เพราะทำให้ได้ยางที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ขายให้กับ โรงงานหรือสหกรณ์สวนยางได้ตามที่กำหนด

ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้านปัญหาการจำหน่ายยางพารา พบว่า ภาพรวมของปัญหาและอุปสรรคในการปลูกยางพาราของเกษตรกร ด้านปัญหาการจำหน่ายยางพาราอยู่ในระดับน้อย และเมื่อจำแนกรายชื่อมีรายละเอียดดังนี้

ราคายางถ้วยตกต่ำ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องราคายางถ้วยตกต่ำเพื่อใช้ในการลงทุนทำสวนยางพารา เกษตรกรจึงมีปัญหาในเรื่องราคายางถ้วยตกต่ำ อยู่ในระดับบาก และได้ให้ความสำคัญของปัญหาเป็นอันดับที่ 1

การขึ้น - ลงของราคายาง พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการขึ้น - ลงของราคายางเพื่อใช้ในการลงทุนทำสวนยางพารา เกษตรกรจึงมีปัญหาในเรื่องการขึ้น - ลงของราคายาง อยู่ในระดับบาก และได้ให้ความสำคัญของปัญหาเป็นอันดับที่ 2

จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่า ด้านปัญหาการจำหน่ายยางพารา จะมีในเรื่องของการขึ้น - ลงของราคายาง และแหล่งรับซื้อยาง จึงเป็นปัญหาที่เกษตรกรได้ให้ความสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพารา โดยจะให้ความสำคัญเป็นลำดับท้าย ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรไม่ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องของแหล่งรับซื้อยาง และการขึ้น - ลงของราคายาง เพราะเกษตรกรได้มุ่งเน้นไปในเรื่องของราคายางถ้วยตกต่ำนั้นมากกว่า ฉะนั้นจึงจะเห็นได้ว่า เกษตรกรที่ทำสวนยางพารามุ่งไปที่เรื่องของราคายางถ้วยตกต่ำที่ทำให้เกิดผลตอบแทนนั้นลดน้อยลง และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรก็ลดลง เกษตรกรจึงสนใจเป็นพิเศษ เพราะผลผลิตกำลังจะเปลี่ยนเป็นค่าตอบแทนซึ่งจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับราคายางที่ผันแปรในตลาดกลางและตลาดโลกนั้นด้วย

ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้านปัญหาส่งเสริมการปลูกยางพาราพบว่าภาพรวมของปัญหาและอุปสรรคในการปลูกยางพาราของเกษตรกร ด้านปัญหาส่งเสริมการปลูกยางพาราอยู่ในระดับน้อย และเมื่อจำแนกรายข้อมีรายละเอียดดังนี้

เงินทุนในการปลูกยางพาราเกษตรกร พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องเงินทุนในการปลูกยางพาราเกษตรกรเพื่อใช้ในการลงทุนทำสวนยางพารา เกษตรกรจึงมีปัญหาด้านเรื่องเงินทุนในการปลูกยางพาราเกษตรกร อยู่ในระดับน้อย และได้ให้ความสำคัญของปัญหาเป็นอันดับที่ 1

การสนับสนุนปัจจัยการผลิตมีน้อย พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการสนับสนุนปัจจัยการผลิตมีน้อยเพื่อใช้ในการลงทุนทำสวนยางพาราเกษตรกรจึงมีปัญหาด้านเรื่องการสนับสนุนปัจจัยการผลิตมีน้อย อยู่ในระดับน้อย และได้ให้ความสำคัญของปัญหาเป็นอันดับที่ 2

จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่า ด้านปัญหาส่งเสริมการปลูกยางพารา จะมีในเรื่องของการให้ข้อมูล/ ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับยางพารา และความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ในการออกเยี่ยมเกษตรกร จึงเป็นปัญหาที่เกษตรกรได้ให้ความสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพารา โดยจะให้ความสำคัญเป็นลำดับท้าย ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรไม่ได้ให้ความสนใจต่อเรื่องของความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ในการออกเยี่ยมเกษตรกรและการให้ข้อมูล/ ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับยางพารา เพราะว่าเกษตรกรได้มุ่งเน้น ไปในเรื่องของเงินทุนในการปลูกยางพารานั้นมากกว่า และเรื่องของการสนับสนุนปัจจัยการผลิตมีน้อย ฉะนั้นจึงจะเห็นได้ว่า เกษตรกรที่ทำสวนยางพารามุ่งไปที่เรื่องของเงินทุนในการปลูกยางพาราเพราะว่าจะได้นำไปใช้ในการลงทุนทำสวนยางพารา และการขยายพื้นที่ปลูกต่อไป และการหาซื้อกล้าพันธุ์ที่ดีมาปลูกนั้นก็จะทำให้ได้ผลผลิตของยางที่ดีตามมาเป็นผลตอบแทนด้วย

ทดสอบสมมติฐาน

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เกษตรกรที่ทำสวนยางพาราที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เกษตรกรที่ทำสวนยางพาราที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เกษตรกรที่ทำสวนยางพาราที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เกษตรกรที่ทำสวนยางพาราที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เกษตรกรที่ทำสวนยางพาราที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย

อภิปรายผลการวิจัย

จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผู้วิจัยสามารถอภิปรายได้ดังนี้

1. ผลการศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง พบว่า เกษตรกรผู้ลงทุนทำสวนยางพาราปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และขัดแย้งกับผลงานวิจัยของ ปิยะนุช กลางหมู่ (2551) ทำการวิจัยเรื่องความพึงพอใจและปัญหาของเกษตรกรต่อการปลูกยางพาราในจังหวัดพะเยา พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจโดยรวมต่อกลุ่มเกษตรกรในระดับปานกลาง ผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจในระดับปานกลางในประเด็น 1) การประชาสัมพันธ์ให้ทราบทางสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ เสียงตามสาย เป็นต้น 2) การประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมหรือผลงานของสมาชิกให้กับสมาชิกในกลุ่มทราบ 3) สมาชิกเกี่ยวกับยางพารา 4) การคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกมีความยุติธรรม และ 5) การจัดซื้อ จัดหาแหล่งกล้าพันธุ์ให้แก่สมาชิก ส่วนการจัดให้สมาชิกไปทัศนศึกษาดูงานกับผู้ประสบความสำเร็จในการปลูกยางพารานั้น ผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย และขัดแย้งกับวรศรา แก้วสิทธิ์ (2549, อ้างถึงใน วิวัฒน์ชัย หนูทอง, 2550) ได้ทำการประเมินผลโครงการปลูกยางพารา เพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกร ในแหล่งปลูกยางใหม่ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549) : ศึกษากรณีจังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่าผู้ให้ข้อมูลมีอายุเฉลี่ยประมาณ 52 ปี ซึ่งเป็นเพศชายร้อยละ 45.91 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาภาคบังคับ มีรายได้ในภาคการเกษตรเฉลี่ยประมาณ 50,110 บาทต่อปี มีรายได้นอกการเกษตร (107 ราย) เฉลี่ยประมาณ

78,826 บาทต่อปี มีพื้นที่ปลูกยางพาราเฉลี่ย 8.61 ไร่ ร้อยละ 73.58 ถือครองที่ดิน และพบว่า ดันยางที่ได้รับบทยามากกว่าครึ่งหนึ่ง โดยสาเหตุที่สำคัญคือการขาดน้ำ ผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของเกษตรกรในโครงการปลูกยาง พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็น พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมาก ในการให้คำแนะนำการปลูกยางพารา และมีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลางในด้านการคัดเลือกเกษตรกร และการบริหารเงินทุนดำเนินการ และขัดแย้งกับงานวิจัยของ เลิศ ประจันพล (2543) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในอำเภอเมือง จังหวัดเลย ผลจากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นชาย จบการศึกษาดำรงระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และจบการศึกษาปีที่ 4 อายุเฉลี่ย 47 ปี ไม่เคยเป็นผู้นำชุมชน เป็นสมาชิก ธ.ก.ส. ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนเฉลี่ย 36 ปี สมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4 คน แรงงานในครอบครัวเฉลี่ย 3 คน มีพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 32 ไร่ เอกสารสิทธิ์ที่ดินเป็นประเภท สปก.4-01 ศก.1 ตราของ กบท.5 ไม่มีประสบการณ์ในการปลูกยางพารามาก่อนตัดสินใจปลูกยางพาราด้วยตนเอง พืชเดิมที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นข้าว โปดเลี้ยงสัตว์ เหตุผลในการปลูกยางพาราเพราะรายได้ดีและมั่นคงกว่าพืชเดิมที่ปลูก สภาพเศรษฐกิจเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร มีรายได้ต่อปีเฉลี่ย 47,764 บาท มีรายได้ในภาคการเกษตรเฉลี่ย 37,747 บาท มีเครื่องทุนแรงส่วนใหญ่เป็นรถไถดินตาม มีหนี้สินทางการเกษตรเฉลี่ย 52,613 บาท โดยกู้ยืมจาก ธ.ก.ส.

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพารา จะมีในเรื่องของปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมและปัจจัยด้านส่งเสริม/ สื่อสารจึงเป็นปัจจัยที่เกษตรกร ได้ให้ความสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพารา โดยจะให้ความสำคัญเป็นลำดับท้าย ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรไม่ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องของปัจจัยด้านส่งเสริม/ สื่อสารและปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม เพราะว่าเกษตรกร ได้มุ่งเน้น ไปในเรื่องของปัจจัยด้านกายภาพ และเรื่องของปัจจัยด้านชีวภาพ เนื่องจากมีผลต่อการเพิ่มผลผลิตของน้ำยาง ฉะนั้นจึงจะเห็นได้ว่า เกษตรกรที่ทำสวนยางพารามุ่งไปที่เรื่องของปัจจัยด้านกายภาพที่ทำให้เกิดผลตอบแทนเพิ่มขึ้น เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น โดยได้ผลตอบแทนจากการลงทุนทำสวนยางพารา

1.1 ด้านเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ภาพรวมของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้านเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในระดับมาก ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของเลิศ ประจันพล (2543) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในอำเภอเมือง จังหวัดเลย พบว่า ด้านสังคม/ เศรษฐกิจ

โดยภาพรวมทางด้านสังคม/ เศรษฐกิจมีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรอยู่ในระดับปานกลาง

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่า ด้านเศรษฐกิจและสังคม จะมีในเรื่องของราคาผลผลิตของพืชชนิดเดิมที่ปลูกและการทำสวนยางพาราได้มีการกู้เงินมาใช้เพื่อการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร แล้วมีผลกระทบ ทำให้เกิดภาระหนี้สิน จึงเป็นปัจจัยที่เกษตรกรได้ให้ความสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพารา โดยจะให้ความสำคัญเป็นลำดับท้าย ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรไม่ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องของภาระหนี้สินและราคาผลผลิตของพืชชนิดเดิมมากนัก เพราะว่าเกษตรกรได้มุ่งเน้นไปในเรื่องของราคายางพาราที่มีราคาสูงขึ้นนั้นมากกว่า และเรื่องของเงินทุนที่ใช้ในการปลูกยางพารา ฉะนั้นจึงจะเห็นได้ว่า เกษตรกรที่ทำสวนยางพารามุ่งไปที่เรื่องของรายได้ที่ทำให้เกิดผลตอบแทนที่สูงขึ้น และสามารถนำเงินที่ได้จากการขายผลผลิตของยางไปใช้หนี้สินได้ จึงทำให้ภาระหนี้สินลดลง จึงทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น โดยได้ผลตอบแทนจากการลงทุนทำสวนยางพารา

1.2 ด้านกายภาพ ผู้วิจัยพบว่า ภาพรวมของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้านกายภาพอยู่ในระดับมาก ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของเลิศ ประจันพล (2543) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในอำเภอเมือง จังหวัดเลย พบว่า ด้านกายภาพ โดยภาพรวมทางด้านกายภาพมีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรอยู่ในระดับปานกลาง

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่า ด้านกายภาพ จะมีในเรื่องของระยะทางระหว่างที่พักไปสวนยางพารา และปริมาณน้ำฝน ปริมาณความชื้น จึงเป็นปัจจัยที่เกษตรกรได้ให้ความสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพารา โดยจะให้ความสำคัญเป็นลำดับท้าย ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรไม่ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องของฝนและปริมาณน้ำฝน ปริมาณความชื้น และระยะทางระหว่างที่พักไปสวนยางพารา เพราะว่าเกษตรกรได้มุ่งเน้นไปในเรื่องของลักษณะของดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน และสภาพพื้นที่ปลูกยางพาราของท่าน/ ความสะดวก ฉะนั้นจึงจะเห็นได้ว่าเกษตรกรที่ทำสวนยางพารามุ่งไปที่เรื่องของลักษณะของดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน และสภาพพื้นที่ที่มีความสะดวกมากกว่า เพื่อทำให้ได้ผลผลิตของยางนั้นสูงขึ้น

1.3 ด้านชีวภาพ ผู้วิจัยพบว่า ภาพรวมของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้านชีวภาพอยู่ในระดับมาก ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของเลิศ ประจันพล (2543) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูก

ยางพาราของเกษตรกรในอำเภอเมือง จังหวัดเลย พบว่า ด้านชีวภาพ โดยภาพรวมทางด้านชีวภาพมีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรอยู่ในระดับน้อย

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่า ด้านชีวภาพ จะมีในเรื่องของการบำรุง ดูแลรักษาสวนยางพารา และวิธีการป้องกันกำจัดโรคแมลง จึงเป็นปัจจัยที่เกษตรกรได้ให้ความสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพารา โดยจะให้ความสำคัญเป็นลำดับท้าย ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรไม่ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องของวิธีการป้องกันกำจัดโรคแมลงและการบำรุงดูแลรักษาสวนยางพารา เพราะว่าเกษตรกรได้มุ่งเน้นไปในเรื่องของพันธุ์ยางพาราที่นำมาใช้ปลูกและเรื่องของระยะการปลูกยางพารา ฉะนั้นจึงจะเห็นได้ว่า เกษตรกรที่ทำสวนยางพารามุ่งไปที่เรื่องของพันธุ์ของยางพาราที่นำมาใช้ปลูก เพราะพันธุ์ยางที่นำมาใช้ปลูกเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่ดี เพราะว่าการที่ได้ต้นกล้ายางที่แข็งแรงทนต่อสภาพแวดล้อมและทนต่อโรค จึงทำให้เกษตรกรลดความกังวลลงไปได้ เกษตรกรจึงต้องพิจารณาพันธุ์ยางหรือกล้ายางให้ดีจึงจะได้ผลผลิตของน้ำยางที่ดีด้วย

1.4 ด้านส่งเสริม/ สื่อสาร ผู้วิจัยพบว่า ภาพรวมของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้านส่งเสริม/ สื่อสารอยู่ในระดับน้อย ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของเลิศ ประจันพล (2543) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในอำเภอเมือง จังหวัดเลย พบว่า ด้านส่งเสริม/ สื่อสาร โดยภาพรวมทางด้านส่งเสริม/ สื่อสารมีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรอยู่ในระดับมาก

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่า ด้านส่งเสริม/ สื่อสาร จะมีในเรื่องของการฝึกอบรม และการศึกษาดูงานด้านเกษตรจึงเป็นปัจจัยที่เกษตรกรได้ให้ความสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพารา โดยจะให้ความสำคัญเป็นลำดับท้าย ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรไม่ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องของการศึกษาดูงานด้านเกษตรและการฝึกอบรม เพราะว่าเกษตรกรได้มุ่งเน้นไปในเรื่องของการติดต่อและรับบริการจากหน่วยงานส่งเสริมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนจากการได้รับการสนับสนุนเรื่องเงินทุนสงเคราะห์จากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อทำการขยายในส่วนของ การเพิ่มผลผลิต และทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้น

2. เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 เพศ เกษตรกรที่ทำสวนยางพารามีทั้งเพศชายและเพศหญิง ได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง

จังหวัดระยองไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
 วัชรวิศา แก้วสิทธิ์ (2549 อ้างถึงใน วิวัฒน์ชัย หนูทอง, 2550) ได้ทำการประเมินผลโครงการปลูก
 ยางพารา เพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกร ในแหล่งปลูกยางใหม่ ระยะเวลาที่ 1
 (พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549) : ศึกษากรณีจังหวัดเลย พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมากใน
 การให้คำแนะนำการปลูกยางพารา และมีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลางในด้านการ
 คัดเลือกเกษตรกร และการบริหารเงินทุนดำเนินการ ตามลำดับ ปัจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล
 เศรษฐกิจและสังคม พบว่า ความเชื่อถือว่าไว้วางใจในตัวเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปลูกยางพารา
 และสภาพการถือครองที่ดิน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กับความพึงพอใจของ
 เกษตรกรที่มีต่อโครงการปลูกยาง ฯ ระยะเวลาที่ 1 ปี 2547 ของจังหวัดลำพูน ส่วนเพศ พบว่าไม่มี
 ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับความพึงพอใจของเกษตรกร ซึ่งผลการศึกษาคัดแย้งกับ
 ผลงานวิจัยของนันทนา ปรีประดิษฐ์ (2549 อ้างถึงใน วิวัฒน์ชัย หนูทอง, 2550) รายงานผลการวิจัย
 เรื่องการยอมรับเทคโนโลยีการทำสวนยางพาราของเกษตรกร อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 พบว่า ด้านการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำสวนยางพาราพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ปฏิบัติตามขั้นตอน
 การทำสวนยางพารา จำแนกตามเพศ มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีการทำสวนยางพารา
 ของเกษตรกร และขัดแย้งกับงานวิจัยของเลิศ ประจันผล (2543) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการ
 ตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในอำเภอเมือง จังหวัดเลย ผลจากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่
 เป็นชาย จบการศึกษาค่ากว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และจบการศึกษาปีที่ 4 อายุเฉลี่ย 47 ปี
 ไม่เคยเป็นผู้นำชุมชน เป็นสมาชิก ธ.ก.ส. ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนเฉลี่ย 36 ปี สมาชิกใน
 ครอบครัวเฉลี่ย 4 คน แรงงานในครอบครัวเฉลี่ย 3 คน มีพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 32 ไร่ เอกสารสิทธิ์
 ที่ดินเป็นประเภท สปก.4 - 01 สค.1 تراจอง ภบท.5 ไม่มีประสบการณ์ในการปลูกยางพารามาก่อน
 ตัดสินใจปลูกยางพาราด้วยตนเอง พืชเดิมที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เหตุผลในการ
 ปลูกยางพาราเพราะรายได้ดีและมั่นคงกว่าพืชเดิมที่ปลูก สภาพเศรษฐกิจเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มี
 การประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร มีรายได้ต่อปีเฉลี่ย 47,764 บาท มีรายได้ในภาคการเกษตร
 เฉลี่ย 37,747 บาท มีเครื่องทุ่นแรงส่วนใหญ่เป็นรถไถเดินตาม มีหนี้สินทางการเกษตรเฉลี่ย 52,613
 บาท โดยกู้ยืมจาก ธ.ก.ส.

ในการศึกษารุ่นนี้ ผู้วิจัยพบว่า เกษตรกรที่ทำสวนยางพาราทั้งเพศชายและเพศหญิง
 ได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบล
 เนินฆ้อ อำเภอเกล่ง จังหวัดระยอง ไม่แตกต่างกัน เพราะในเรื่องของการตัดสินใจในการลงทุนทำ
 สวนยางพารานั้นทั้งเพศชายและเพศหญิง มองว่าในการทำสวนยางพารามีการลงทุน และความเอา

ใจใส่ในเรื่องของการเอาใจใส่ในการทำสวนยางพาราทุกคนจะมองในลักษณะที่เหมือน ๆ กัน โดยจะเน้นที่ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพเป็นหลัก เพราะเป็นส่วนสำคัญในการลงทุนทำสวนยางพารา คือเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงผลผลิตของยางพาราเมื่อผลผลิตมีมากก็ย่อมทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น

2.2 อายุ เกษตรกรที่ทำสวนยางพาราที่มีอายุต่างกัน ได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซึ่งผลการศึกษาคัดแย้งกับผลงานวิจัยของ นันทนา ปรีประดิษฐ์ (2549 อ้างถึงใน วิวัฒน์ชัย หนูทอง, 2550) รายงานผลการวิจัยเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีการทำสวนยางพาราของเกษตรกร อำเภอ สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ด้านการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำสวนยางพาราพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำสวนยางพาราจำแนกตามอายุ มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีการทำสวนยางพาราของเกษตรกร ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของวิศรา แก้วสิทธิ์ (2549 อ้างถึงใน วิวัฒน์ชัย หนูทอง, 2550) ได้ทำการประเมินผลโครงการปลูกยางพารา เพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกร ในแหล่งปลูกยางใหม่ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549) : ศึกษากรณีจังหวัดเลย พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมากในการให้คำแนะนำการปลูกยางพารา และมีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลางในด้านการคัดเลือกเกษตรกร และการบริหารเงินทุนดำเนินการ ตามลำดับ ปัจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคม พบว่า ความเชื่อถือว่าไว้วางใจในตัวเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปลูกยางพารา และสภาพการถือครองที่ดิน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กับความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการปลูกยาง ฯ ระยะที่ 1 ปี 2547 ของจังหวัดลำพูน ส่วนอายุ พบว่าไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับความพึงพอใจของเกษตรกร

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่า เกษตรกรที่ทำสวนยางพาราที่มีอายุที่ต่างกันที่มีทั้งผู้ใหญ่และผู้อาวุโส ได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไม่แตกต่างกัน เพราะในเรื่องของการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพารานั้นเรื่องอายุนั้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโส นั้น มองว่าในการทำสวนยางพารามีการลงทุน และความเอาใจใส่ในเรื่องของการเอาใจใส่ในการทำสวนยางพาราทุกคนจะมองในลักษณะที่เหมือน ๆ กัน โดยจะเน้นที่ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพเป็นหลัก เพราะเป็นส่วนสำคัญในการลงทุนทำสวนยางพารา คือเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงผลผลิตของยางพารา เมื่อผลผลิตมีมากก็ย่อมทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น

2.3 สถานภาพ พบว่า เกษตรกรที่ทำสวนยางพาราที่มีสถานภาพต่างกัน ได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า ไม่แตกต่างกัน เพราะว่า สถานภาพของเกษตรกรผู้ลงทุนทำสวนยางนั้นไม่ส่งผลถึงการลงทุนทำสวนยางแต่อย่างใด

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่า เกษตรกรที่ทำสวนยางพาราที่มีสถานภาพที่แตกต่างกันได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไม่แตกต่างกัน เพราะในเรื่องของการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพารานั้นไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพโสด สมรส หรือเป็นหม้าย มองว่าในการทำสวนยางพารามีการลงทุน และความเอาใจใส่ในเรื่องของการเอาใจใส่ในการทำสวนยางพาราทุกคนจะมองในลักษณะที่เหมือน ๆ กัน โดยจะเน้นที่ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพเป็นหลัก เพราะเป็นส่วนสำคัญในการลงทุนทำสวนยางพารา คือเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงผลผลิตของยางพารา เมื่อผลผลิตมีมากก็ย่อมทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น

2.4 ระดับการศึกษา พบว่า เกษตรกรที่ทำสวนยางพาราที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุคนธ์ ท้วมมา (2544) ศึกษาปัจจัยบางประการที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของกลุ่มปรับปรุงคุณภาพยาง จังหวัดระยอง พบว่ามีความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษา ความคิดเห็นของสมาชิกและคณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงคุณภาพยาง ความรู้ความเข้าใจของสมาชิกกลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางต่อวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่ม การมีส่วนร่วมของสมาชิกและคณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงคุณภาพยาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน ซึ่งขัดแย้งกับผลงานวิจัยของวิศรา แก้วสิทธิ์ (2549) อ้างถึงใน วิวัฒน์ชัย หนูทอง, 2550) ได้ทำการประเมินผลโครงการปลูกยางพารา เพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกร ในแหล่งปลูกยางใหม่ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549) : ศึกษากรณีจังหวัดเลย พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมากในการให้คำแนะนำการปลูกยางพารา และมีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลางในด้านการคัดเลือกเกษตรกร และการบริหารเงินทุน ดำเนินการ ตามลำดับ ปัจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคม พบว่า ความเชื่อถือว่าไว้วางใจในตัวเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปลูกยางพารา และสภาพการถือครองที่ดิน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กับความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการปลูกยาง ฯ ระยะที่ 1

ปี 2547 ของจังหวัดลำพูน ส่วนระดับการศึกษา พบว่าไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กับความพึงพอใจของเกษตรกร

ในการศึกษารุ่นนี้ ผู้วิจัยพบว่า เกษตรกรที่ทำสวนยางพาราในระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไม่แตกต่างกัน เพราะในเรื่องของการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพารานั้น มองว่าในการทำสวนยางพารามีการลงทุน และความเอาใจใส่ในเรื่องของการเอาใจใส่ในการทำสวนยางพาราทุกคนจะมองในลักษณะที่เหมือน ๆ กัน โดยจะเน้นที่ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพเป็นหลัก เพราะเป็นส่วนสำคัญในการลงทุนทำสวนยางพารา ถือเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงผลผลิตของยางพารา เมื่อผลผลิตมีมากก็ย่อมทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น

2.5 รายได้ต่อครัวเรือน พบว่า เกษตรกรที่ทำสวนยางพาราที่มีรายได้ต่อครัวเรือนต่างกัน ได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนันทนา ปรีประดิษฐ์ (2549 อ้างถึงใน วิวัฒน์ชัย หนูทอง, 2550) รายงานผลการวิจัยเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีการทำสวนยางพาราของเกษตรกร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ด้านการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำสวนยางพาราพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำสวนยางพารา ส่วนรายได้มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีการทำสวนยางพาราของเกษตรกรและคูแลร์กษาสวนยาง ซึ่งผลการศึกษาคัดแย้งกับผลงานวิจัยของสุคนธ์ ท้วมมา (2544) ศึกษาปัจจัยบางประการที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของกลุ่มปรับปรุงคุณภาพยาง จังหวัดระยอง พบว่าเกษตรกรเห็นด้วยกับหัวข้อปัญหา โดยหัวข้อที่เกษตรกรเห็นด้วยมาก ได้แก่ ราคาขายที่ขายผ่านกลุ่ม ไม่แตกต่างจากราคาที่ซื้อขายปกติตามท้องถิ่น การจ่ายเงินค่าผลผลิตยางล่าช้า และสมาชิกกลุ่มไม่พอใจกับราคาขายที่ประมูลได้ในแต่ละครั้ง การทดสอบสมมติฐาน พบว่า "ไม่มีความแตกต่างระหว่าง รายได้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน

ในการศึกษารุ่นนี้ ผู้วิจัยพบว่า เกษตรกรที่ทำสวนยางพาราที่มีรายได้ต่อครัวเรือนที่แตกต่างกัน ได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไม่แตกต่างกัน เพราะในเรื่องของการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพารานั้น มองว่าในการทำสวนยางพารามีการลงทุน และความเอาใจใส่ในเรื่องของการเอาใจใส่ในการทำสวนยางพาราทุกคนจะมองในลักษณะที่เหมือน ๆ กัน โดยจะเน้นที่ปัจจัย

ทางกายภาพและชีวภาพเป็นหลัก เพราะเป็นส่วนสำคัญในการลงทุนทำสวนยางพารา คือเป็นสิ่งที่ยังบอกถึงผลผลิตของยางพารา เมื่อผลผลิตมีมากก็ย่อมทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ

จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ดังปรากฏผลการศึกษานำผลการศึกษานำมาเสนอและสรุปไว้แล้ว ผู้วิจัยเห็นว่ามีความประเด็นบางอย่างที่สำคัญ จึงมีข้อเสนอแนะต่อไปนี้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยจึงขอเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อให้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกรในระยะยาวดังนี้

1. รัฐบาลควรปรับปรุงระบบการตลาดยางพารา โดยเฉพาะด้านข่าวสาร ตลอดจนจัดตั้งสถาบันตลาดกลางของยางพาราในท้องถิ่นให้มากขึ้น ควบคู่กับการให้ความรู้กับเกษตรกร ในแนวทางการดำเนินงานของตลาดก็จะทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์มากขึ้น และก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น โดยได้ผลตอบแทนจากการลงทุนทำสวนยางพาราเพิ่มมากขึ้น
2. ควรส่งเสริมให้จัดตั้งกลุ่มของเกษตรกรผู้ทำสวนยางพาราภายในตำบล เพื่อเกษตรกรได้นำผลผลิตมาขายหรือฝากขายได้ที่กลุ่มได้โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเพื่อลดปัญหาในเรื่องของการกดราคายางพารา รวมไปถึงควรจัดการอบรมเกษตรกรให้ได้รับข่าวสาร ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปของสถานการณ์ปัจจุบัน ว่ามีเทคโนโลยีอะไรที่แปลกใหม่เข้ามาและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวของเกษตรกรเอง เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงสวนยางพารา และจัดเตรียมความพร้อมที่จะมีการลงทุนต่อไป

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

จากผลการศึกษาวิจัยทำให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ทำให้ทราบว่าหัวข้อไหนด้านใดที่ยังเป็นสิ่งที่ควรปรับปรุง โดยให้ผู้ศึกษาวิจัยนำมาใช้เป็นข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการในแต่ละด้าน ดังนี้

1. ด้านกายภาพ

1.2 แนะนำให้เกษตรกรมีการสร้างที่พักชั่วคราวไว้ที่สวนยาง เพื่อให้เป็นที่พักเวลาที่เหนื่อยล้า และสามารถลดระยะเวลาให้การเดินทางจากที่พักอาศัยไปยังสวนยางพารา

1.3 แนะนำให้เกษตรกรทำการปรับปรุงถนนที่ชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อเป็นการลดความเสียหายที่จะทำให้การขนส่งผลผลิตของยางเกิดความสะดุดมากยิ่งขึ้น

2. ด้านชีวภาพ

2.1 แนะนำให้เกษตรกรคัดเลือกพันธุ์ยางที่จะนำมาปลูกให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบำรุงรักษาต้นยางให้สมบูรณ์ เนื่องจากมีผลต่อปริมาณน้ำยางที่ต้นยางผลิตออกมา

2.2 เกษตรกรบางส่วนมีการเปิดหน้ายางในขณะที่ต้นยังไม่ได้ขนาดที่พร้อมจะเปิดกรีดได้ ควรแนะนำให้เกษตรกรได้เข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับต้นยางในอนาคต

2.3 นำแนะให้เกษตรกรศึกษาวิธีการป้องกันโรค/แมลง/วัชพืช หรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ทางการเกษตรของตำบลก่อนที่จะไปซื้อยามาใช้ เพราะยาบางตัวใช้ได้กับแมลง/วัชพืช แต่เป็นอันตรายกับต้นยาง ซึ่งอาจจะทำให้ต้นยางตายได้

3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม

3.1 ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาช่วยในเรื่องของเงินลงทุนที่จะนำมาทำการลงทุนทำสวนยางพารา เพื่อเป็นการลดภาระหนี้สินของเกษตรกร

3.2 ให้เจ้าหน้าที่หรือภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกร ในด้านราคาของผลผลิต ให้ได้ราคาที่เป็นธรรม มีการกำหนดราคาและมีการประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และมีการจัดหาตลาดกลางให้กับเกษตรกร เช่นการแทรกแซงราคาขาย โดยรัฐต้องเข้าไปดูแลและสนับสนุนอย่างจริงจัง เพื่อเป็นแรงผลักดันให้กับเกษตรกรลงทุนทำสวนยางต่อไป

4. ด้านการส่งเสริม/สื่อสาร

4.1 รัฐควรปรับปรุงด้านการแจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้เกษตรกรรับข่าวสารที่ตรงกัน และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้

4.2 ควรจัดให้มีการอบรมหรือพาไปดูงาน เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกร นำไปใช้ในการปรับปรุงสวนยางพาราหรือเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการลงทุนทำสวนยางพาราในครั้งต่อไป

4.3 มีการสร้างแหล่งความรู้เกี่ยวกับยางพาราให้เกษตรกร เมื่อมีข้อสงสัยอะไรจะได้ทำการหาความรู้และทำความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ นั้นได้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสวนยางได้

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ

หากผู้สนใจที่จะทำการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ในด้านการตัดสินใจหรือด้านอื่น ๆ ผู้ศึกษาวิจัยอยากเสนอแนะเชิงวิชาการดังนี้

1. เนื่องจากงานวิจัยเล่มนี้ ได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกร ซึ่งเป็นการศึกษาในท้องถิ่นของตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยองเท่านั้น และจังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีการปลูกยางพารามากเป็นอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงควรทำการศึกษาเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลาดการส่งออกของยางพาราเพื่อศึกษาหารแนวทางในการเพิ่มผลผลิต การปรับปรุงสวนยางพารา และหาวิธีในการสร้างคุณภาพของผลผลิตให้กับเกษตรกร
2. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทำสวนยางพาราของเกษตรกรในทุกอำเภอ เพื่อนำผลที่ได้มาสรุปในภาพรวมของจังหวัด เพื่อจัดทำโครงการในเรื่องของสวนยางพาราต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรในจังหวัด
3. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาในส่วนองปัจจัยเศรษฐกิจกับสังคมแยกกัน เพราะเป็นประเด็นที่กว้างและสำคัญ